

91 mùa xuân Đảng ta đồng hành cùng dân tộc

Xuân Tân Sửu đã về cùng với mùa xuân thứ 91 của Đảng. Cách đây 91 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trở thành mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đại hội Đảng lần thứ VII mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên.

Đảng ra đời vào mùa xuân - sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng là lựa chọn tất yếu của lịch sử. Để rồi từ mùa xuân năm 1930 ấy, ý Đảng, lòng dân trở thành vũ khí bách chiến bách thắng đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc Việt Nam. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng đổi mới dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945). Khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

"lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", xóa bỏ chế độ thực dân cũ thống trị đất nước ta suốt hơn 80 năm. Với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "Không có gì quý hơn độc lập, tự do"; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối ngày 30/4/1975, đưa dân tộc ta bước vào một mùa xuân bất tận, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; hiện nay đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn

cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 6%), là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. 91 năm xây dựng và trưởng thành, từ 500 đảng viên (Đại hội I năm 1935), đến Đại hội XIII Đảng ta đã có hơn 5,1 triệu đảng viên. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ

chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiểm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ (đã xử lý kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý, 27 sĩ quan cấp tướng, xử lý hình sự 18 cán bộ diện Trung ương quản lý), tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Có thể khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được hôm nay là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Là một trong số ít đảng bộ được thành lập sớm trong cả nước, 91 năm qua, trải qua hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng rất đổi vinh quang, tự hào, Đảng bộ Thái Bình ngày càng được tôi luyện về bản lĩnh chính trị, trưởng thành về tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo, đoàn kết nhân dân lập nên những kỳ tích về vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tổ thêm thêm truyền thống về vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Vừa mới thành lập, Đảng bộ Thái Bình đã phát động, lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn tỉnh,



Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị họp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản.

Tranh tư liệu/TTXVN phát

điển hình là 2 cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng và nông dân Tiên Hải (1930) gây tiếng vang lớn trong cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha, có tỷ lệ tuyển quân so với dân số cao nhất miền Bắc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Thái Bình vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Sự bố bộn giữa dân với Đảng, dân tin Đảng - Đảng vì dân đã giúp Thái Bình hôm nay đạt được những thành tích rất ấn tượng và tự hào. Kinh tế phát triển, duy trì mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 9%/năm, cao hơn mức trung bình của cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 song Thái Bình vẫn thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng dương (3,23%), cao hơn mức bình quân chung của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. 100% các xã, 7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường, 7 cây cầu được xây dựng đã giúp Thái Bình phá thế "ốc đảo", kết nối với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Khu kinh tế Thái Bình đang được đầu tư xây dựng đã đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,35%.

Xuân Tân Sửu 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng trong niềm vui, sự phấn khởi, tự hào khi Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin mới, khí thế mới, với khát vọng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Nhìn lại chặng đường 91 năm xây dựng và trưởng thành, với những mốc son chói lọi đã lập nên và những kỳ tích đã đạt được, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách, sứ mệnh lịch sử của mình. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam noi chung, Thái Bình nói riêng ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

MẠNH CƯỜNG



Thành phố Thái Bình rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân.

Ảnh: NGỌC TRÂM

35 năm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là bằng ấy thời gian ông Nguyễn Xuân Nhung, Chi bộ thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm (Hưng Hà) nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động, phong trào của địa phương. Dù là bí thư chi bộ hay giám đốc HTX DVNN, trên cương vị nào ông cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Ông chia sẻ: Là một cấp ủy viên, được Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao nhiệm vụ phụ trách khối kinh tế tập thể, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ tìm biện pháp để nâng cao thu nhập cho người nông dân và đưa kinh tế địa phương phát triển. Tôi đã đi nghiên cứu nhiều mô hình ở nhiều tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, tìm hướng đi hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Sau các chuyến đi, với kinh nghiệm tích lũy được, tôi đã tham mưu cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Sau đó, tôi tuyên truyền, vận động nhân dân và mạnh dạn ký kết với doanh nghiệp gieo trồng 80ha dưa chuột, dưa gang, bí đỏ gắn với bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Vụ đầu thắng lợi, bà con nông dân tích cực chuyển đổi mô hình diện tích gieo trồng, từ đó đến nay luôn duy trì từ 100 - 120ha (chiếm gần 50% diện tích canh tác của địa

Tô thấm mùa xuân của Đảng

Tuy chiếm số lượng không lớn song những năm qua các đảng viên là người có đạo trên địa bàn tỉnh đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, là cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các tôn giáo, cùng cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần tô thấm thêm những mùa xuân của Đảng.



Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất công nghiệp Trảng An, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trong đó có nhiều giáo dân địa phương.

phương), mang lại nguồn thu nhập lớn đồng thời tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển. Bên cạnh đó, ông còn vận động

bà con đưa các giống lúa mới, có năng suất, chất lượng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng

diệt chuột bảo vệ mùa màng. Trong xây dựng nông thôn mới, ông cùng Ban giám đốc HTX nghiên cứu, tham mưu cấp ủy,

chính quyền các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí liên quan đến sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể. Hiện nay, toàn bộ diện tích đất canh tác của xã được quy hoạch thành 3 khu sản xuất lớn; xã đã hoàn thành 5,8km đường giao thông nội đồng, 4,9km kênh tưới; hệ thống cống, đập phục vụ sản xuất được xây mới, hoàn thiện phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. Là một đảng viên Công giáo, ông Nhung còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; động viên bà con tích cực phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc trong sạch, vững mạnh. Cũng như ông Nhung, những năm qua, ông Đỗ Đức Hiệp, Trưởng thôn Quan Cao, xã Văn Trường (Tiền Hải) luôn tâm huyết với việc làng, việc xóm. Ông cho biết: Thôn Quan Cao là thôn Công giáo toàn tổng với trên 2.460 nhân khẩu. Là thôn lớn song Chi bộ chỉ có 7 đảng viên nên quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ có khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng như các đảng viên trong Chi bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng

cao. Tôi đã chủ động tham mưu Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo và mời cha xứ cùng ban trùm giáo xứ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công mở rộng đường liên thôn, làm hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh hai bên đường. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động nhân dân mở rộng gần 1km đường quanh làng; đóng góp kinh phí phối hợp với ngành điện lực di chuyển 1 trạm biến áp ra ngoài khu dân cư và 14 cột điện ra lề đường bảo đảm an toàn, thông thoáng; vận động nhân dân tôn tạo nghĩa trang, nâng cấp sân vận động... Tổng nguồn lực xây dựng để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của thôn gần 2 tỷ đồng và trên 1.500 ngày công. Diện mạo của thôn nhờ vậy ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong phát triển kinh tế, chúng tôi tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện xen canh, tăng vụ. Đối với diện tích chuyên màu tập trung đưa một số cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ cây màu. Bên cạnh đó, nhân dân trong thôn còn chấp hành, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong thực hiện nghi lễ tôn giáo; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch

bệnh; tích cực tham gia các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; hoàn thành chỉ tiêu giao quan hàng năm... Cùng với ông Nhung, ông Hiệp, toàn tỉnh hiện có 771 đảng viên là người có đạo, trong đó 763 đảng viên là tín đồ Công giáo; 4 đảng viên là chức sắc Phật giáo; 4 đảng viên là tín đồ đạo Tin lành. Dù khác nhau về tôn giáo song mỗi người đều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên nói chung, nhiệm vụ được phân công đối với đảng viên là người có đạo nói riêng. Nhiều đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc trong địa bàn mình cư trú hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, cảnh giác với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Nhiều đồng chí đảng viên vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vừa là tấm gương năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực làm cho nhiều lao động địa phương và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...

ĐÀO QUỲN